

7-1-2013

วิจัยกระแสการศึกษาโลก

ศรัโฆร โษติจิรวัฒนา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal>



Part of the [Education Commons](#)

Recommended Citation

โษติจิรวัฒนา, ศรัโฆร (2013) "วิจัยกระแสการศึกษาโลก," *Journal of Education Studies*: Vol. 41: Iss. 3, Article 16.
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/educujournal/vol41/iss3/16>

This Article is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Education Studies by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

จับกระแสการศึกษาโลก Capture World Movement in Education

ศรีไพร โชติจิรวัดนา

โรงเรียนในลาวห้ามนักเรียนที่จักรยานยนต์มาเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาประมาณ ๔๐ แห่งที่ตั้งอยู่ในแขวงคำม่วน ทางตอนกลางของลาว ออกกฎห้ามนักเรียนที่จักรยานยนต์มาโรงเรียน มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาทางการศึกษาของกองการศึกษาและกีฬาแห่งแขวงคำม่วน ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและมุ่งเน้นความปลอดภัยด้วย

นายสีไฮ แก้วเกียดหิน ผู้อำนวยการกองการศึกษาและกีฬา กล่าวว่า การรณรงค์ให้นักเรียนที่จักรยานมาโรงเรียนแทนรถจักรยานยนต์ไม่เพียงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เด็กนักเรียนยังได้ออกกำลังกายซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

มาตรการนี้เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษาที่แล้วและเริ่มขึ้นหลังจากได้เห็นตัวอย่างที่เกิดกับโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในแขวงหลวงพระบาง แขวงสาระวัน และแขวงไชยะบุรี

โครงการนี้ยังมีเป้าหมายให้เด็กนักเรียนหลีกเลี่ยงการแข่งขันรถจักรยานยนต์กันบนท้องถนน ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่มีเรื่องความเร็วเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นอันตรายร้ายแรง ขณะที่ผลการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนในลาวบ่อยครั้งมักมีเด็กนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวียงจันทน์ไทม์ส

นักเรียนไลบีเรียเกือบ ๒๕๐๐๐ คน สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้

นักเรียนไลบีเรียจำนวนเกือบ ๒๕,๐๐๐ คน สอบไม่ผ่านการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไลบีเรีย มหาวิทยาลัยของรัฐบาล ๑ ใน ๒ แห่งของประเทศ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยระบุว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้น และขาดทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ประธานาธิบดีเอลเลน จอห์นสัน เซอร์ลีฟ กล่าวว่า ระบบการศึกษาของประเทศ อยู่ในสภาพยุ่งเหยิง และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอีกมาก

เป็นครั้งแรกของการสอบที่ไม่มีนักเรียนคนใดสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แม้แต่คนเดียว แม้จะต้องเสียค่าสอบถึง ๒๕ ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่า ในภาคการศึกษาใหม่นี้ ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนหน้า จะไม่มีนักศึกษาปี ๑ แม้แต่คนเดียว

ด้านนางเอตโมเนีย เดวิด-ทาร์เป้ รัฐมนตรีศึกษาธิการของไลบีเรีย เปิดเผยว่า เธออยากเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เพื่อพูดคุยถึงความล้มเหลวครั้งนี้ เธอรู้จักนักเรียนบางคนและโรงเรียนที่พวกเขาศึกษา และจะตรวจสอบผลการเรียนของทุกคน เธอไม่อยากจะเชื่อว่า ไม่มีนักเรียนแม้แต่คนเดียวสอบผ่านในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี

ด้านนายโมโมดู เกตาเวห์ โฆษกมหาวิทยาลัยไลบีเรีย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยยังคง ยืนยันผลการสอบครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเห็นว่า ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาหลัก นักเรียนแทบไม่มีความรู้ ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ บีบีซีนิวส์

ประท้วงแนวคิดตรวจความบริสุทธิ์ของเด็กหญิงก่อนเข้าเรียนมัธยม

บรรดานักเคลื่อนไหวในประเทศอินโดนีเซียต่างวิพากษ์วิจารณ์ และต่อต้านแนวคิดของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของประเทศที่เสนอให้เด็กนักเรียนหญิงต้องตรวจเยื่อ บุพรหมจรรย์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มนักเคลื่อนไหวกล่าวว่า ข้อเสนอของ มูฮัมหมัด ราสยิด รัฐมนตรีหัวหน้าฝ่าย การศึกษาของเมืองปราบูมูลีห์ บนเกาะสุมาตรา ถือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการล่วงละเมิด ทางเพศต่อเหล่าสตรี โดยความเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมีรายงานการจับกุมเด็กนักเรียน มัธยมปลายหญิง ๖ คน ในข้อหาค้าบริการทางเพศ ซึ่งราสยิดกล่าวชัดเจนว่า หากเป็นไปได้ ทางกรมจะตั้งเงื่อนไขการตรวจสอบความบริสุทธิ์ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และจะต้องมีการตรวจสอบทุกปี

ถ้ามาตรการดังกล่าวนำมาบังคับใช้จริง การทดสอบจะส่งผลกระทบต่อเด็กสาวที่กำลังสอบเข้าเรียนในชั้นมัธยมปลายอายุระหว่าง ๑๖-๑๙ ปี โดยราสยิดยอมรับว่า ข้อเสนอดังกล่าวจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามา เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งรวมถึง โมฮัมเหม็ด นูห์ รัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งอินโดนีเซียที่ประณามพร้อมกล่าวว่ามีหนทางอื่นที่ดีกว่านี้มากมายในการปกป้องเยาวชนจากสิ่งล่อลวง

ด้านอาร์เดียนสยาห์ ฟิครี รองนายกเทศมนตรีของเมืองปราบุมูลีห์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทางการส่วนใหญ่ก็ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่เห็นควรให้เพิ่มชั่วโมงเรียนเรื่องจริยธรรมและความเหมาะสมเพื่อช่วยควบคุมความประพฤติของเยาวชนในปัจจุบันนี้ ที่ค่อนข้างแสดงความรักอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าไม่สำรวมและไม่สมควร ตามหลักของศาสนาอิสลาม ศาสนาส่วนใหญ่ของคนในประเทศ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เอเอฟพี นิวส์

เด็กนักเรียนเกาหลีใต้ฆ่าตัวตาย ๑๓๙ คนเมื่อปีที่ผ่านมา

ปีที่ผ่านมา นักเรียนประเทศเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายเป็นจำนวนถึง ๑๓๙ คน โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาครอบครัว ภาวะซึมเศร้า และความเครียดจากการสอบ

กระทรวงศึกษาธิการรายงานสำรวจครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบุว่า ปีที่แล้วมีนักเรียนฆ่าตัวตาย ๑๓๙ คน นับเป็นยอดต่ำสุดในรอบ ๓ ปี แต่ยังนับว่าสูงเมื่อพิจารณาว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ในจำนวนนักเรียนที่ฆ่าตัวตาย อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๔ คน ส่วนอีก ๔๔ คนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีเพียง ๓ คนที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ส่วนสาเหตุการฆ่าตัวตายร้อยละ ๔๐ มาจากปัญหาครอบครัว ร้อยละ ๑๖ มาจากภาวะซึมเศร้า และร้อยละ ๑๑.๕ มาจากความเครียดเกี่ยวกับการสอบ

ทุกปีเกาหลีใต้จะมีวัยรุ่นฆ่าตัวตายหลายสิบคนในช่วงที่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถรับแรงกดดันจากพ่อแม่และการศึกษาที่เข้มข้นเพื่อให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

จำนวนนักเรียนฆ่าตัวตายเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อปี ๒๕๕๒ มีจำนวน ๒๐๒ คน ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔๖ คน และ ๑๕๐ คนในปี ๒๕๕๔ แต่ก็ยังถือว่าสูงสำหรับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในกลุ่มชาติสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายเฉลี่ย ๓๓.๕ คน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๓ ซึ่งสูงกว่าฮังการี (๒๓.๓) และญี่ปุ่น (๒๑.๒) ที่อยู่ในลำดับที่สองและสามตามลำดับ หรือเทียบได้กับมีผู้ฆ่าตัวตายในแต่ละวันเฉลี่ยเกือบ ๕๐ คน และนับว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากปี ๒๕๔๓ ที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย ๑๓.๖ คน

ทางการกรุงโซลได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อยับยั้งการฆ่าตัวตายที่สะพานข้ามแม่น้ำฮัน หลังจากมีผู้กระโดดสะพานฆ่าตัวตายกว่า ๑๙๖ คน เมื่อปีที่แล้ว

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจแปนไทมส์

รัฐแคลิฟอร์เนียอนุมัติกฎหมาย “นักเรียนข้ามเพศ” ใช้ห้องน้ำชายหญิงได้ตามต้องการ

แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกของสหรัฐฯ ที่ออกกฎหมายที่เป็นการปกป้องสิทธิของนักเรียนข้ามเพศ

กฎหมายฉบับใหม่ มีเนื้อหาระบุให้โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนข้ามเพศตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงเกรด ๑๒ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) สามารถเลือกใช้ห้องน้ำชายหรือหญิงก็ได้ตามความประสงค์ของตนเอง และสามารถเลือกได้ว่าต้องการเล่นกีฬาสำหรับชายหรือหญิง

นายจอห์น เปเรซ ประธานสภารัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่า กฎหมายฉบับนี้ทำให้รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้นำด้านสิทธิของคนข้ามเพศ แม้รัฐแมสซาชูเซตส์ และคอนเน็กติกัต ได้มีนโยบายให้สิทธิเช่นเดียวกันนี้ แต่แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่มีการบัญญัติเป็นกฎหมาย

กลุ่มผู้สนับสนุนกฎหมาย “AB1266” ที่ว่าด้วยสิทธิของนักเรียนข้ามเพศในการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีการแบ่งแยกเพศ ออกมากล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดการถูกกดขี่ข่มเหงและการเลือกปฏิบัติได้ โดยอ้างถึงรายงานของโรงเรียนหลายแห่งในนครลอสแอนเจลิสและซานฟรานซิสโก ที่ใช้นโยบายดังกล่าวแล้วพบว่าไม่มีปัญหา ขณะที่ฝ่ายต่อต้าน กล่าวแย้งว่า ทำให้เกิดการรุกร้าสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดทำให้กับเพศหนึ่งเพศใด และรุกร้าสิทธิและความเป็นส่วนตัว

ทั้งนี้ กฎหมายเพื่อนักเรียนข้ามเพศในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประเด็นสิทธิของเด็กนักเรียนข้ามเพศในการใช้ห้องน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นเรื่องที่ครอบครัวของเด็กมีการต่อสู้มาอย่างยาวนานกับเขตการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายน คณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองในรัฐโคโลราโด ได้ตัดสินชี้ขาดให้ยกเลิกคำสั่งห้ามเด็กหญิงข้ามเพศวัย ๖ ขวบ ใช้ห้องน้ำหญิง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ รอยเตอร์

จับกุมครูใหญ่โรงเรียนประถมอินเดียนเดียหลังเกิดเหตุเด็กเสียชีวิต จากการทานอาหารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ๒๓ คน

ตำรวจอินเดียนจับกุมครูใหญ่โรงเรียนประถมธรรมดาที่เกิดเหตุเด็กนักเรียนเสียชีวิต ๒๓ คน เนื่องจากรับประทานอาหารกลางวันที่มียาฆ่าแมลงปนเปื้อน

นางมีนา เทวี เคยถูกสอบสวนนับตั้งแต่เหตุโศกนาฏกรรมในรัฐพิหารเมื่อสัปดาห์ก่อน และเธอเดินทางเข้ามามอบตัวที่สถานีตำรวจในวันนี้

โครงการอาหารกลางวันก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดหาอาหารกลางวันฟรีให้แก่เด็กนักเรียน เป็นการต่อสู้กับภาวะอดอยากและต้องการกระตุ้นการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนของประชาชนที่มีฐานะยากจน ที่ครอบคลุมเด็กกว่า ๑๒๐ ล้านคน ในโรงเรียน ๑.๒ ล้านแห่งทั่วประเทศ

แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง ๕-๑๒ ปี กว่า ๔๗ ราย ของโรงเรียนในเขตนารันต้องล้มป่วย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่มียาฆ่าแมลงปนเปื้อน จนเป็นเหตุให้มึนนักเรียนเสียชีวิตถึง ๒๓ ราย ส่วนนางมีนา กุมารี ครูใหญ่กำลังถูกสอบสวนในข้อหาเพิกเฉยจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ผลการทดสอบด้านนิติวิทยาศาสตร์พบว่า ยาฆ่าแมลงที่เป็นต้นเหตุการเสียชีวิตนั้น มาจากน้ำมันพืชที่ใช้ปรุงอาหาร มีไข่ขาวหรือถั่วตามการคาดเดา ผลการทดสอบในห้องแล็บพบว่าตัวอย่างสารฆ่าแมลงโมโนโครโตรฟอส

ด้านนางมันจู เทวี แม่ครัวของโรงเรียนกล่าวว่านางมีนา กุมารี บังคับให้เธอใช้น้ำมันดังกล่าว แม้ว่าเธอจะแจ้งแล้วว่าน้ำมันมีกลิ่นแปลกๆ เธอกกล่าวว่า นางมีนาบอกเธอว่าน้ำมันดังกล่าวเป็นน้ำมันที่ผลิตขึ้นเองและใช้ได้อย่างปลอดภัย ด้านนายพีเค ชาฮี รัฐมนตรีศึกษาธิการรัฐพิหาร กล่าวว่า น้ำมันดังกล่าวซื้อจากร้านค้าที่มีสามีของครูเป็นเจ้าของ และเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนว่า ภาชนะบรรจุน้ำมันเคยใช้บรรจุยาฆ่าแมลงมาแล้วหรือไม่

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น นักเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลในตำบลนาหวาตา ของรัฐพิหาร ได้ร่วมประท้วงต่อต้านอาหารกลางวันที่ไม่ดีคุณภาพ นายบาราชนันตัน ชาร์มา ประธานสมาคมครูประถม เปิดเผยว่า ครูโรงเรียนประถมเกือบ ๓๐๐,๐๐๐ คนของรัฐพิหาร ได้ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันอีกต่อไป นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม

เขากล่าวว่า บรรดาครูและครูใหญ่ต้องดำเนินโครงการดังกล่าวเองโดยแทบไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางการ อีกทั้งวัตถุดิบต่างๆ ก็มีคุณภาพต่ำ และเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกระดับชั้นและชั้นตอน

อย่างไรก็ดี ศาลฎีกามีคำสั่งให้ครูทุกคนเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันเช่นเดิม และรัฐเองก็ไม่มีทรัพยากรเพียงพอในการจ้างคนเพื่อดำเนินโครงการนี้ต่อในโรงเรียนกว่า ๗๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ในการให้บริการอาหารกลางวันแก่เด็กกว่า ๑๖ ล้านคน

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นีวยอร์คไทมส์

เด็กพิการเงินไม่ได้รับการศึกษา

เด็กที่เป็นผู้พิการมากกว่า ๑ ใน ๔ ของจีนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียน แม้จะสามารถพิสูจน์ว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้านกายภาพและการเรียนรู้ได้ก็ตาม ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กพิการในโรงเรียนมีน้อยมากจนถึงไม่มีอยู่เลย นอกจากนี้ครูผู้สอนก็ไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม ทั้งนี้รายงานดังกล่าวถูกเผยแพร่หลังจากกระทรวงศึกษาธิการจีนมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามี เด็กพิการชาวจีนราว ๒๔ เพอร์เซ็นต์ ไม่ได้เรียนอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ ขณะที่เด็กพิการที่ได้เข้าเรียนสูงกว่า ๗๒ เพอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ ถึง ๑๐ เพอร์เซ็นต์

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เอพี

ชาวจีนเรียนภาษาญี่ปุ่นมากที่สุดในโลก

สมาคมญี่ปุ่นทำการสำรวจสถานที่ศึกษาใน ๒๐๓ ประเทศ หลายภูมิภาค ในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมาจนถึงเดือนมีนาคมนี้ พบว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นในจีนมีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แม้ความสัมพันธ์สองประเทศดูเหมือนจะเย็นชา

ขณะนี้ มีคนเรียนภาษาญี่ปุ่นเกือบ ๔ ล้านคน โดยจีนนำเป็นอันดับหนึ่ง มีนักเรียนประมาณ ๑.๐๔ คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสาม ปีก่อน ร้อยละ ๒๗

ก่อนหน้านี้อ ผลสำรวจ พบเกาหลีใต้มีคนเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับต้น แต่ล่าสุด
ตกมาอยู่อันดับ ๓ โดยลดลงร้อยละ ๑๓ หรือ คิดเป็นจำนวน ๘๔๐,๐๐๐ คน

สมาคมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เตรียมพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยใช้พื้นฐานของ
วัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่น เช่น การ์ตูน เพื่อดึงดูดวัยรุ่นต่างชาติให้หันมาเรียนภาษาญี่ปุ่น
มากขึ้น

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจแปนทูเดย์

ผู้เรียบเรียง

นางสาวศรีไพร โชติจิรวัดนา เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย